

ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ XUÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

BÀI DỰ THI

**Cuộc thi sáng tác với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang, giai
đoạn 2024-2025.**



NĂM 2024

Họ và tên: Ngô Hồng Cảnh
Chức vụ: Đảng viên
Đơn vị: Chi Bộ Trường Tiểu học

BÀI DỰ THI

Cuộc thi sáng tác với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024-2025.

- Họ và tên: Ngô Hồng Cảnh

- Năm sinh: 23/01/1969

- Địa chỉ: Chi bộ Trường Tiểu học, xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Nghề nghiệp: Giáo viên

* Tên bài dự thi: Tấm gương Người nhà giáo tiêu biểu, thi đua “ Dạy tốt, học tốt”.

* Nội dung:

Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác với chủ đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn” tỉnh An Giang, giai đoạn 2024-2025. Tôi xin chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu của người giáo viên tại trường Tiểu học Phú Xuân, với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi vượt khó vươn lên trong công tác, lòng nhiệt tình, giàu lòng nhân ái, của một giáo viên đã có nhiều năm cống hiến trong nghề, giáo dục học sinh tiểu học có kỹ năng sống tốt, có nhiều học sinh thành đạt góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp với Đúng như Bác Hồ đã dạy:

“ Vì lợi ích mười năm trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm trồng người”.



Là một giáo viên được tức là thay cha mẹ dạy trẻ, muốn làm được thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu còn nhỏ hay tinh nghịch quậy phá, gây gổ lẫn nhau, chịu khó mới dạy được các cháu. Dạy trẻ nhỏ cũng như trồng cây non, trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt.hay nói cách khác muốn xây dựng được một công trình vững chắc, thì phải có được một nền móng vững chắc.

Trường Tiểu học Phú Xuân đã có rất nhiều cố gắng, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ngành Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 19-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 20-02-2017 của Ban thường vụ Huyện ủy, về việc tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bác Tôn trong toàn Đảng, thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng Đảng bộ trong sạch,vững mạnh: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Có được những kết quả mà nhà trường đạt được là nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của Hội đồng sư phạm nhà trường, đặc biệt là thành tích của một cô giáo đầy nhiệt huyết và năng lực như: Cô Lê Thị Lệ Xuân.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông, đông anh em, điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, Cô sinh ra và lớn lên tại Xã Hiệp Xương, trong một gia đình có 8 người con, Cô là người con thứ 6. Ngay từ nhỏ, Cô Xuân đã có niềm ước mơ làm nghề dạy học, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông anh em. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã thể hiện ý chí vượt lên trong học tập, rèn luyện, tích cực lao động, hăng hái tham gia hoạt động, luôn được bạn bè tin yêu, mến phục, được giảng dạy, giáo dục trẻ đó là niềm hạnh phúc lớn của cuộc đời.Chính vì vậy, khi tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm, ra trường với tấm bằng loại Giỏi. Cô Lê Thị Lệ Xuân được tiếp nhận về công tác tại Trường Tiểu học Phú Xuân đến nay cô đã giảng dạy trên 25 năm.

Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, cô giáo Lê Thị Lệ Xuân đã mang lại nhiều thành tích Giáo dục, đáng tự hào cho nhà trường, thông qua kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi, kết quả thi hết kỳ do Cô phụ trách...Quan trọng hơn, tinh thần ham học hỏi, không ngừng sáng tạo của cô đã trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng để cán bộ, giáo viên và học sinh của trường noi theo.

Nhắc đến cô, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến cô bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng nể của cô:

- Bộ giáo dục và đào tạo tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

- Được phong tặng Chiến sĩ thi đua Tỉnh An Giang. Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm học 2006-2007 đến năm học 2008-2009.



- Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen. Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 02 năm liên tục (năm học 2010-2011, 2011-2012).



Trong những năm tháng cống hiến cho nghề, cô nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp,

những thế hệ đi trước, cô được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các kỹ năng xử lý tình huống của mình.

Trong những giờ lên lớp, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi với các học trò, giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập và rèn luyện... Không chỉ truyền cho học sinh những kiến thức, Cô còn là một giáo viên chủ nhiệm – người mẹ hiền thứ hai của các em học sinh. Cũng chính bằng niềm đam mê ấy, Cô đã hoàn thành xuất sắc tiết sinh hoạt theo chủ đề: “Nói lời yêu thương” cho học sinh lớp Cô chủ nhiệm.

Là một cô giáo nhưng có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, Cô luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp trên giao phó, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như chủ nhiệm lớp. Thành tích mà Cô đạt được là niềm vinh hạnh đối với bản thân và góp thêm thành tích cho nhà trường. Cô vẫn nói “Thành tích là sự cố gắng nỗ lực của học sinh và tập thể nhà trường” nhưng chính Cô đã góp phần không nhỏ vào thành tích đó.

Những thành công mà Cô đạt được đã đánh dấu bước đầu trong sự nghiệp, đó là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn xứ mệnh của mình. Năm học 2023- 2024 Cô về hưu theo đúng độ tuổi quy định. Tuy về hưu nhưng Cô luôn gắn bó với trường và đồng nghiệp, Cô luôn chăm lo đến học sinh như tặng sách giáo khoa, bộ đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế, đồ đồng phục, ... cho học sinh gia đình khó khăn. Những cố gắng nỗ lực của Cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục Huyện Phú Tân nói chung và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

*** Ý nghĩa bài học kinh nghiệm:**

Qua câu chuyện gương sáng của cô Lê Thị Lệ Xuân cho ta thấy: Trong cuộc sống ở gia đình và xã hội, trong công tác ai cũng có ít nhiều khó khăn, ai cũng có ước mơ hoài bão. Nếu chúng ta biết kiên trì, vượt khó, cố gắng rèn luyện học tập theo gương Bác Hồ, Bác Tôn thì sẽ đạt được ước mơ của mình như mình mong ước.

*** Liên hệ thực tế bản thân:**

Mỗi thầy cô giáo chúng ta phải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Bác Tôn. Mỗi thầy Cô là tấm gương sáng đạo đức tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Trong công tác giảng dạy phải tích cực thi đua “Dạy tốt, học tốt”, dù gặp mọi hoàn cảnh khó khăn người giáo viên phải giữ mối đoàn kết, vượt khó, thân thiện, yêu thương gần gũi học sinh, tín nhiệm của phụ huynh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong gia đình phải giáo dục con cháu hiếu thảo, vợ chồng thuận hòa, đối với láng giềng phải biết yêu thương, giúp đỡ mọi người lúc khó khăn hoạn nạn. Dù hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn như thế nào, vợ chồng phải luôn vượt khó, cần kiệm, liêm chính và khắc phục khó khăn nuôi dạy con thành đạt, không được cho con bỏ học giữa chừng.

Đối với bản thân có lòng nhiệt huyết, kiên định mục tiêu lý tưởng, tiên phong gương mẫu trong giảng dạy và phong trào. Ra sức đóng góp hết sức mình để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh và phồn vinh.

Xác nhận của Chi Bộ

Tác giả

Ngô Hồng Cảnh